

### 3.2 การประเมินผลของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2552

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยในปี พ.ศ. 2552 ข้างต้นจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการที่วางไว้ได้ครบถ้วน ทุกประการ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้พอสมควร ในส่วนของโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ในปัจจุบันและกำหนดเป็นแผนงานโครงการพัฒนาในปี พ.ศ. 2552 ต่อไป โดยสามารถสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ในช่วงของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยในปี พ.ศ. 2552 แยกตามสาขาการพัฒนิต่าง ๆ ได้ดังนี้

#### สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ในช่วงแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2552 เป็นช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และราคาพลังงานเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น แต่ราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยมีราคาตกต่ำ ซึ่งทำให้การดำเนินการตามแผนงานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยากลำบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

แต่ถึงแม้ว่าการดำเนินการตามแผนงานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของปี พ.ศ. 2552 จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้พอสมควร คือด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรได้นำวิธีการผลิตใหม่ ๆ และนำเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการผลิตมากขึ้นทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย และฤดูกาลผลิตสั้นลงกว่าเดิม ซึ่งผลดีของการใช้เครื่องจักรช่วยทำงานทำให้เกษตรกรมีเวลาไปทำงานรับจ้างอย่างอื่นเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวมากขึ้น และเหมาะแก่การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งก็จะทำให้การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพและลดการอพยพแรงงานไปทำงานต่างถิ่นได้มาก นอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทำนา

#### สาขาการพัฒนาด้านสังคม

ด้านการศึกษา ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้ดูแลการจัดการศึกษาแก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 2 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไก่อ่เตี้ย และได้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสองห้อง จำนวน 1 ศูนย์ ทำให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่เหมาะสมแก่วัย พร้อมทั้งได้สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย คือโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ โรงเรียนวัดไก่อ่เตี้ย โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง ได้รับการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ซึ่งในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยจะสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น

ด้านสุขภาพอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น

ด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน และอุปกรณ์การออกกำลังกาย ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลของการดำเนินการดังกล่าวทำให้ประชาชน เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีความสามารถทางด้านกีฬาของเยาวชนได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะมีเยาวชน ประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน และอุปกรณ์

การออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นอีก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเยาวชนได้เต็มที่

ด้านศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่ โดยร่วมกับชุมชนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

- จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันกตัญญูผู้สูงอายุ
- จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
- จัดงานประเพณีลอยกระทง
- จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่สำคัญ

ซึ่งทำให้ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนและเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน และส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

#### สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย บนถนนหลายสาย ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น และการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคอย่างทั่วถึง และประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสามารถติดตั้ง ซ่อมแซมไฟทางส่องสว่างสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น

#### สาขาการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ดำเนินการขุดลอกคลอง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ทำให้ประชาชน และเกษตรกรได้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพิ่มมากขึ้น

### สาขาการพัฒนาด้านการจัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนน ภายในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มีการกำจัดวัชพืชบริเวณคูคลอง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้คูคลองสะอาด และเมื่อถึงฤดูฝนก็สามารถลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่ง

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จะได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ล้อเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 คัน เพื่อเพิ่มการให้บริการทางด้านการจัดเก็บขยะให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

### สาขาการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ในช่วงระยะเวลาของแผนปี พ.ศ. 2552 ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารมากขึ้น และในชุมชนก็มีการรวมกลุ่มกันของประชาชน ทั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ มากขึ้น ด้านการรับรู้ข่าวสารจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ในการติดประกาศและประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารของทางราชการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน / ตำบลแก่ทางคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะผู้บริหาร ในการดำเนินการด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารที่สำคัญได้แก่

- จัดอบรมสัมมนาให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ในด้านสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาร่วมกันบริหารงาน และการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

- ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ

- จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

- ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ประชาธิปไตย และตื่นตัวและไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ และท้องถิ่น ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐